

# NHÌN LẠI CUỘC CHIẾN VIỆT NAM

Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta đến đây để cùng nhau “Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận”, nhắc lại kỷ niệm thương đau sau 49 năm chúng ta tạm thời mất nước. Cách đây 5 năm, ngày 30-2019 Thượng viện Tiểu bang California Hoa Kỳ vừa thông qua quyết nghị SCR 7 tưởng niệm 44 năm ngày cộng sản xâm chiếm miền Nam Việt Nam và quyết nghị tháng 4 năm 2019 là “Black April-Tưởng Niệm Tháng Tư Đen”.

Cho đến ngày nay, không chỉ giới trẻ Việt Nam mà ngay cả những người tham dự cuộc chiến vừa qua cũng không hiểu tại sao đất nước chúng ta phải chịu một cuộc chiến tương tàn “nồi da xáo thịt” hy sinh hàng triệu người dân vô tội ở cả hai miền Nam Bắc. Chính vì vậy chúng ta phải nhìn lại lịch sử để tìm hiểu bản chất của cuộc chiến Việt Nam.

## 1. BẢN CHẤT CỦA CUỘC CHIẾN VIỆT NAM

Vấn đề đầu tiên phải đặt ra là Chúng ta phải hiểu rõ bản chất của cuộc chiến Việt Nam, cuộc chiến Việt Nam là có phải là cuộc chiến giành độc lập dân tộc như Cộng sản vẫn rêu rao tuyên truyền từ trước đến nay? Thưa quý vị, Lịch sử Việt ghi rõ là ngày 9-3-1945, Nhật đảo chánh thực dân Pháp. Ngày 11-3-1945, Cơ Mật Viện triều Nguyễn họp khẩn cấp và ra tuyên bố “Huỷ bỏ Hiệp ước 1884 và Khôi phục chủ quyền của Việt Nam”.<sup>1</sup> Như vậy, Việt Nam trên nguyên tắc đã chính thức độc lập kể từ ngày 11-3-1945 với chính phủ Trần Trọng Kim đầu tiên trong lịch sử. Ngày 19 tháng 8, Việt Minh Cộng sản cướp chính quyền thành lập nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945. Thế nhưng, chỉ mấy tháng sau khi đọc cái gọi là “Tuyên Ngôn Độc Lập” thì ngày 6 tháng 3 năm 1946, Hồ Chí Minh lại ký “Thỏa ước Sơ Bộ” với thực dân Pháp xin là một quốc gia độc lập trong Liên Hiệp Pháp, cho phép quân đội Pháp ra miền Bắc thay thế quân đội Trung Hoa. Sau vài tháng việc cấu kết với thực dân Pháp bất thành, Cộng sản Việt Nam dưới danh nghĩa Việt Minh lại kêu gọi toàn dân kháng chiến.

Ngày 18 tháng 1 năm 1950, Trung Quốc công nhận Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và ngày 31 tháng 1 năm 1950, Liên Xô công nhận Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là nhà nước Công Nông đầu tiên ở Đông Nam Á.<sup>2</sup> Trước sự kiện nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đứng vào hàng ngũ Cộng sản, Hoa Kỳ Anh và các nước trong thế giới

---

1. Báo Đại: Hồi ký “Con Rồng Việt Nam” Nguyễn Phước Tộc xuất bản năm 1990, tr 162. “... Đây là lần đầu tiên, một tuyên ngôn được toàn thể thành viên Viện Cơ Mật đồng ý ký tên... Ngày hôm sau, 12 tháng 3 năm 1945, tôi cho mời viên Đại Sứ Yokoyama và trao cho ông ta bản tuyên ngôn độc lập này.

2. Trích “Văn Kiện Đảng Cộng sản Việt Nam.

tự do công nhận chính phủ Quốc gia Việt Nam do Đức Quốc Trưởng Bảo Đại lãnh đạo. Như vậy, cuộc chiến Việt Nam không còn là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc như Cộng sản rêu rao tuyên truyền mà cuộc chiến Việt Nam đã trở thành một cuộc chiến tranh ý thức hệ của thế giới tự do ngăn chặn sự bành trướng của chủ nghĩa Cộng sản. Nói một cách khác, cuộc chiến Việt Nam là cuộc chiến của Việt Nam Cộng Hòa miền Nam chống lại cuộc xâm lược của Cộng sản miền Bắc để bảo vệ thành quả của tự do.

Vấn đề thứ hai đặt ra là Ai là kẻ gây chiến khiến hàng triệu người Việt đã bị hy sinh oan uổng, từ đó chúng ta thấy rằng “Ai là “Ngụy” và chế độ nào là phi nghĩa, chế độ nào là chính nghĩa quốc gia? Chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân của cuộc chiến và ai là kẻ gây ra cuộc chiến Việt Nam?.

## 2. AI LÀ KẸ GÂY RA CUỘC CHIẾN VIỆT NAM?

Thực tế lịch sử chứng minh rằng Cộng Sản Việt Nam đã phản bội kháng chiến để thỏa hiệp với thực dân Pháp, ký kết hiệp định Genève ngày 20-7-1954 chia đôi đất nước trong lúc cao trào kháng chiến của toàn dân đang trên đà thắng lợi.<sup>3</sup> Sau này, chính tập đoàn Việt gian Cộng sản đã thú nhận rằng Liên Xô và nhất là Trung Quốc ép buộc phải ký hiệp định Genève. Trong khi đó, Ngoại trưởng Trần văn Đỗ của chính phủ Quốc gia Việt Nam đã khóc và tuyên bố “*Chính phủ Quốc Gia Việt Nam phản đối việc ký kết hiệp định đình chiến trái với nguyện vọng độc lập và thống nhất của dân tộc Việt Nam*”.

Ngay khi vừa ký hiệp định, Cộng Sản Việt Nam đã chỉ thị cho 85 ngàn đảng viên chưa bị lộ rút vào hoạt động bí mật, chôn giấu hơn 1 vạn súng và nhiều điện đài. Mao Trạch Đông tuyên bố: “*Chúng ta phải giành cho được Đông Nam châu Á, bao gồm cả Miên, Nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Malaysia và Singapore. Việt Nam là bàn đạp tiến xuống phía Nam, chúng ta phải chiếm cho bằng được ...*” nên ngày 20-12-1960, Mặt Trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam do LS Nguyễn Hữu Thọ làm chủ tịch được thành lập với chiêu bài “Đánh đổ chế độ thuộc địa trá hình của đế quốc Mỹ ...”.<sup>4</sup>

---

3. Vietnamplus.vn: Khẳng định lại thắng lợi to lớn của Hiệp định Geneva 1954, Báo cáo Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Lê Duẩn trình bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III đã nêu rõ: “*Việc lập lại hòa bình ở Đông Dương, hoàn toàn giải phóng miền Bắc Việt Nam, và đặt cơ sở pháp lý cho việc thống nhất nước Việt Nam là một thắng lợi to lớn của nhân dân ta, đồng thời cũng là một thắng lợi của các lực lượng xã hội chủ nghĩa, hòa bình và dân chủ trên thế giới. Nó phản ánh tình hình lực lượng so sánh ở Đông Dương và trên thế giới lúc bấy giờ.*”. Wikipedia: “*Ngày 19 tháng 7, sau khi trao đổi với đoàn Liên Xô và Việt Nam, Trung Quốc xác nhận với đoàn Pháp lập trường về đường giới tuyến đặt ở vĩ tuyến 17 trong khi phía Việt Nam vẫn cương quyết đề nghị lấy vĩ tuyến 16. Chu Ân Lai nói với phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa "nếu các đồng chí đánh tiếp, Mỹ sẽ nhảy vào can thiệp". Phái đoàn phiên họp cuối buổi chiều ngày 20-7, phía Việt Nam chấp nhận vĩ tuyến 17.*

4. Bạch thư của nhà nước CHXHCNVN “Sự thật về quan hệ Việt Nam Trung Quốc 30 năm qua. Cách Mạng Trung Quốc và Đảng Cộng Sản Trung Quốc xuất bản ở Bắc Kinh năm 1954.

Rõ ràng là tập đoàn Việt gian CS thi hành chỉ thị của quốc tế CS chủ trương chống “Đế quốc Mỹ” để xâm chiếm miền Nam trong khi chưa có sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ ở Việt Nam. Trước đây, chúng ta bị bộ máy tuyên truyền của Cộng sản lừa dối rằng lực lượng đồng minh Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Phi Luật Tân, Thái Lan và Đại Hàn đến Việt Nam để chống lại một nước nhỏ bé là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và nhân dân miền Nam Việt Nam. Thế nhưng, sau hơn 30 năm, chúng ta mới biết cả Liên Xô, Trung Cộng lẫn Bắc Triều Tiên đều tham chiến ở Việt Nam. Việt Nam trở thành chiến trường giữa 2 khối Cộng Sản và thế giới tự do.

Sự thật lịch sử đã chứng minh rằng cuộc chiến Việt Nam là cuộc chiến tranh ý thức hệ giữa 2 phe Cộng sản và Thế giới Tự do. Chính Hồ Chí Minh, cán bộ của Cộng Sản quốc tế đã đưa dân tộc vào cuộc chiến tranh ý thức hệ, hy sinh xương máu của hàng triệu người dân lành vô tội để bành trướng chủ nghĩa Cộng sản xuống toàn cõi Đông Dương. Sinh lực của dân tộc bị tiêu hao trầm trọng, hàng triệu người dân vô tội hy sinh, đất nước nghèo nàn, tan hoang đổ nát, lòng người ly tán hờn căm uất hận. Cái gọi là thống nhất đất nước chỉ là sự xâm lăng của bạo lực và hận thù khiến dân tộc Việt Nam ly tán, hàng triệu người phải bỏ nước ra đi tìm tự do. Cộng sản Việt Nam tuyên truyền rằng đã “Thống nhất được đất nước” nhưng thực tế đã chứng minh rằng cái gọi là giải phóng miền Nam là một tội ác, đã để lại trong lòng dân tộc một sự phân ly ngăn cách không gì có thể hàn gắn được. Như vậy, tội đồ của dân tộc là kẻ nào, là ai?

### **3. AI LÀ TỘI ĐỒ CỦA DÂN TỘC?**

Phong trào giải thể chế độ thực dân là xu thế của thời đại được ghi rõ trong Hiến Chương Đại Tây Dương 1941 và Hiến Chương Liên Hiệp Quốc. Các đế quốc Tây Phương Anh, Pháp, Hòa Lan đã lần lượt tự giải thể để trả độc lập cho các thuộc địa Á Châu như Phi Luật Tân, Syrie và Liban năm 1946, Ấn Độ và Pakistan độc lập năm 1947, Miến Điện-Tích Lan và Palestine năm 1948, Việt Nam-Ai Lao, Cao Miên và Nam Dương năm 1949. Trong khi tất cả các nước Á Phi bị thực dân thống trị lần lượt được trao trả độc lập theo đúng Hiến chương Hội Quốc Liên và Liên Hiệp Quốc mà không tốn 1 giọt máu thì Cộng sản Việt Nam cướp chính quyền, chủ trương đấu tranh giai cấp nên dân tộc Việt phải hứng chịu cuộc chiến “Huynh đệ tương tàn” kéo dài mấy chục năm.<sup>5</sup>

Bộ mặt thật của đảng Cộng sản Việt Nam đã phơi bày trước lịch sử sau ngày chiếm được miền Nam. Ngày 14 đến 20-12-1976, Đại hội Đảng Lao Động họp lần đầu quyết định lấy lại tên là đảng Cộng sản Việt Nam, Lê Duẩn được bầu là Tổng Bí Thư. Sự kiện này chứng tỏ việc loan báo đảng Cộng Sản Đông Dương tự giải tán ngày 11-11-1945 rồi thành lập đảng lao Động 16-3-1951 chỉ để che giấu bản chất Cộng sản, lừa

---

5. Wikipedia.

dối nhân dân dưới danh nghĩa đảng Lao Động. Núp dưới danh nghĩa Việt Minh, dùng chiêu bài kháng chiến giành độc lập dân tộc nhưng thực chất là lợi dụng xương máu của đồng bào để bành trướng chủ nghĩa Cộng sản, nhuộm đỏ Việt Nam và các nước Lào, Campuchia mà thôi.<sup>6</sup> Chính vì Hồ Chí Minh và nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa đứng vào hàng ngũ Cộng sản, chủ trương đấu tranh võ trang cướp chính quyền để bành trướng chủ nghĩa Cộng sản nên dân tộc Việt mới hứng chịu thảm họa khốc liệt của chiến tranh. Hàng triệu người Việt Nam vô tội phải hy sinh, gia đình Việt Nam nào cũng chịu cảnh thương đau mất mát, thống khổ triền miên. Chính Cộng Sản Việt Nam đã đưa dân tộc Việt Nam vào thế trên đe dưới búa của cuộc chiến tranh ý thức hệ giữa Cộng Sản và thế giới tự do. Chính Cộng Sản Việt Nam đã rước voi Mác Lê về giày má Tổ Hùng Vương, công răn độc Trung Cộng về cắn gà nhà dân tộc khiến gần 4 triệu người dân Việt đã hy sinh cho cuộc chiến tranh phi nghĩa này để rồi đất nước Việt Nam sau hơn 40 năm vẫn là một nước nghèo nàn chậm tiến nhất thế giới. Hồ Chí Minh và tập đoàn Cộng Sản Việt Nam chính là tội đồ của dân tộc Việt Nam.

#### 4. AI LÀ NGƯỜI THẮNG TRONG CUỘC CHIẾN VIỆT NAM?

Lời thú nhận “Tất cả chúng ta đều đã bị lừa” của Jane Fonda, người đã ủng hộ tích cực nhất cho phong trào phản chiến bị giết dây bởi Cộng sản đã phải xin lỗi quân đội và nhân dân Hoa Kỳ đã nói lên tất cả sự thật. Không chỉ một Jane Fonda mà cả nước Mỹ và cả cán bộ đảng viên và nhân dân miền Bắc cũng bị lừa dối bởi bộ mặt giả nhân giả nghĩa của chủ nghĩa Cộng Sản đã và đang bị nhân loại vất vào giỏ rác của lịch sử. Hơn ba mươi năm sau, kẻ gọi là chiến thắng lại phải trả thảm đờ mời người gọi là chiến bại để mong được là đối tác hàng đầu cả về kinh tế lẫn quân sự đã trả lời cho câu hỏi ai thắng ai trong cuộc chiến Việt Nam. Cuối cùng, bốn mươi năm sau, chính Tổng Bí Thư đảng Cộng sản Việt Nam phải sang Hoa Kỳ ký kết “Tầm Nhìn Chung Việt Mỹ” và tuyên bố kết thúc cuộc chiến Việt Nam, một cuộc chiến không nhằm chống đất nước Hoa Kỳ và cũng không nhằm chống lại nhân dân Hoa Kỳ đã chứng tỏ “Ai Thắng Ai” trong cuộc chiến bi thảm vừa qua.

Trong suốt thời gian chiến tranh, quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã chiến thắng cả 5 trận đánh lịch sử. Cộng Sản Việt Nam đã thất bại nặng nề trong tổng công kích Tết Mậu Thân 1968, trên phương diện chính trị Cộng Sản Việt Nam lại thất bại hơn vì không có một người dân nào ở miền Nam tự do “Tổng Nổi Dậy” theo lời kêu gọi của cái gọi

---

6. Báo Điện Tử Đảng Cộng sản Việt Nam: “ Ngày 11 tháng 11 năm 1945 Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố tự giải tán, chuyển vào hoạt động bí mật, chỉ để một bộ phận hoạt động công khai dưới danh nghĩa Hội nghiên cứu Chủ nghĩa Marx ở Đông Dương, mọi hoạt động công khai của đảng từ đây đều thông qua Mặt trận Việt Minh. Trên thực tế, Đảng vẫn hoạt động bí mật và giữ vai trò lãnh đạo chính quyền, chỉ đạo công cuộc **kháng chiến kiến quốc**. Sau đó Đảng Lao động Việt Nam trên danh nghĩa nhưng thực chất là Đảng Cộng sản được thành lập tháng 2 năm 1951, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II ở **Tuyên Quang**. Đại hội này được diễn ra trong lúc diễn ra **Chiến tranh Đông Dương lần thứ I**. Đại hội này cũng tách bộ phận của Lào và Campuchia thành các đảng riêng.

là mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Thế nhưng, sự kiện tết Mậu Thân được phe phản chiến trong đảng Dân chủ và thế lực ngầm tài phiệt Do Thái được sự tiếp tay hỗ trợ của Cộng Sản Quốc tế tuyên truyền trên toàn thế giới để chống lại Hoa Kỳ. Liên Xô đã huy động 500 ngàn đảng viên trên toàn thế giới với 2 tỷ đô la mỗi năm để tài trợ, thổi phồng phong trào phản chiến lên cao độ khiến hành pháp Hoa Kỳ phải bó tay không được hành động. Đại Tướng Westmoreland, Tư lệnh quân đội Hoa Kỳ tại Việt Nam đã chua chát nhận định: *“Chúng ta đã tham dự một cuộc chiến mà bị trói một tay, một cuộc chiến tranh không được thắng. Chúng ta không thua tại Việt Nam, nhưng chúng ta đã không giữ đúng lời cam kết với quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Thay mặt cho quân đội Hoa Kỳ, tôi xin lỗi các bạn cựu quân nhân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa vì chúng tôi đã bỏ rơi các bạn...”*. Tổng Thống Hoa Kỳ Ronald Reagan đã tuyên bố trong buổi lễ Ngày Cựu Chiến binh năm 1982 như sau: *“Chúng ta hãy tôn vinh những chiến sĩ Hoa Kỳ đã chiến đấu tại Việt Nam. Họ là những chiến sĩ anh hùng vì họ đã chiến đấu trong hoàn cảnh không có quyền thắng trận”*. Hơn ba mươi năm sau khi kết thúc cuộc chiến, Henry Kissinger, trong cuộc hội thảo tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ngày 29-9-2010 đã tự nhận lỗi lầm: *“Sự thảm bại tại Việt Nam vào ngày 30-4-1975 là do Hoa Kỳ gây nên, chứ không phải Việt Nam Cộng Hòa”*.<sup>7</sup>

Trong chuyến thăm Hoa Kỳ năm 2015 của Tổng Bí Thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đã cùng với TT Hoa Kỳ ký kết “Tầm Nhìn Chung Việt-Mỹ”. TBT Đảng Cộng sản Việt Nam đã tuyên bố *“Cuộc chiến Việt Nam được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Đối với nhân dân Việt Nam, đó là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Thế nhưng cuộc chiến đó không nhằm chống lại đất nước Hoa Kỳ và càng không phải chống lại nhân dân Hoa Kỳ”*. Đây là một sự kiện chuyển biến lịch sử nên lần đầu tiên, Quốc Hội Hoa Kỳ đã chính thức tổ chức lễ Tưởng Niệm hơn 58 ngàn quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh vì lý tưởng Tự do trong cuộc chiến VN.

Cuộc chiến Việt Nam, chấm dứt ngày 30 tháng Tư năm 1975 sau khi quân đội Mỹ hoàn toàn rút về nước theo chương trình Việt Nam hóa chiến tranh, là cuộc chiến tốn nhiều giấy mực và không biết bao nhiêu tranh cãi cũng như bất đồng về sự tham chiến của người Mỹ 50 năm trước. Đã có 58.200 binh sĩ Hoa Kỳ bỏ mình trên chiến trường Việt Nam, 305 ngàn người trở về với thương tích trên thân thể trong đó 153.000 bị thương nặng hoặc tàn phế với nỗi đau trong tâm hồn của người lính bị cho là tham dự không chính đáng vào một cuộc chiến ở một đất nước khác ngoài Mỹ quốc. Trong khi đó, tổng số quân nhân và dân thường Việt Nam hy sinh trong cuộc chiến lên tới hàng

---

7. Sài Gòn xưa 2018 “Gần đây cựu ngoại trưởng Kissinger nói chuyện trong một cuộc hội thảo tại Bộ ngoại giao Mỹ về lịch sử sự can thiệp của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á. Kissinger cho rằng phần lớn thất bại ở Việt Nam do chúng ta (người Mỹ) gây ra cho chính mình, trước hết ta đã đánh giá quá thấp sự kiên trì lý lợm của các nhà lãnh đạo CS Hà Nội. Những bất đồng quan điểm về sự can thiệp của Mỹ vào Việt Nam đã ảnh hưởng đến tinh thần của chính sách ngoại giao và rồi ảnh hưởng đến cả nước Mỹ. Tôi cho là tất cả sự thất bại ở VN do chính chúng ta tạo nên. Tôi mong có một chung cục khác hơn là cảnh chúng ta xâu xé nhau tan nát.

triệu người (từ 2-4 triệu). Thống kê cho biết 310 ngàn quân nhân Việt Nam Cộng Hòa và 849.018 bộ đội Cộng sản hy sinh trên chiến trường.

Lời tuyên bố của Nguyễn Phú Trọng mới đây đã phủ nhận toàn bộ “Cái mà trước đây gọi là Cuộc Chiến Chống Mỹ Cứu Nước” mà họ tuyên truyền mấy chục năm nay. Lời tuyên bố trên cũng thừa nhận sự sai lầm của đảng Cộng sản Việt Nam đã hy sinh hàng triệu đồng bào cho một cuộc chiến phi nghĩa. Cái gọi là “cuộc kháng chiến thần thánh chống Mỹ Cứu nước” đã được bỏ vào sọt rác lịch sử và hơn bao giờ hết người dân Việt, kể cả những thành phần đảng viên bảo thủ nhất cũng phải thừa nhận một sự thật lịch sử là tập đoàn Việt gian Cộng Sản là tay sai, là con cò của Liên Xô và Trung Cộng như lời thú nhận của Lê Duẩn: *“Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc”*.

Hơn 50 năm sau ngày quân đội Hoa Kỳ chính thức tham chiến tại chiến trường Việt Nam, Quốc hội Hoa Kỳ đã chính thức làm Lễ Tưởng niệm 58.200 quân nhân anh hùng Hoa Kỳ đã hy sinh vì lý tưởng tự do tại Việt Nam. Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ John Boehner đã vinh danh những chiến sĩ tự do, đất nước và nhân dân Mỹ phải nhớ ơn một thế hệ trẻ đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình cho lý tưởng tự do với ý nghĩa cao đẹp của các chiến binh Hoa Kỳ: *“Đất nước và nhân dân Mỹ phải nhớ ơn một thế hệ trẻ đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình cho lý tưởng tự do mà giá trị của nó luôn được ghi nhận”*.<sup>8</sup>

Sau ngày Cộng sản xâm chiếm miền Nam, hàng triệu người phải bỏ quê hương ra đi tìm tự do nhưng sau gần nửa thế kỷ, ngọn cờ vàng vẫn tung bay trên khắp thế giới như biểu tượng của chính nghĩa dân chủ tự do. Nhân tưởng niệm ngày Quốc Hận, chúng ta xin cúi đầu tưởng niệm 5 vị tướng đã tuấn tiết cùng Dân quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì lý tưởng tự do, hàng trăm ngàn người dân đã bỏ mình trên đường vượt biên vượt biển cũng như gần 1 triệu bộ đội Bắc Việt nạn nhân của chế độ Cộng sản và 58 200 quân nhân Hoa Kỳ và đồng minh đã hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam để bảo vệ miền Nam Việt Nam. Ngày nay, cuộc chiến ngày nay không còn là cuộc chiến của miền Nam tự do nữa mà đã trở thành cuộc chiến của toàn dân tộc

---

8. VOA: Trong tiếng vỗ tay vang dội của gần một ngàn người tham dự, ông John Boehner ngỏ lời tri ân những chiến sĩ mà nay tuổi đã xế chiều. Chiến tranh Việt Nam là một cuộc chiến phức tạp, kéo dài và gây nhiều tranh luận nhất, ông nói, những chiến sĩ hải lục không quân cũng như bộ binh Mỹ khi còn là những thanh niên trai tráng đã can đảm nghe theo mệnh lệnh quân ngũ dấn thân vào một cuộc chiến đắt giá trên nhiều nghĩa.

9. Giáo sư Sử học người Trung Quốc Qiang Zhai là nhà khoa học đầu tiên mang góc nhìn của Trung Quốc về chiến tranh Việt Nam ra phương Tây. Quyển *“Trung Quốc và chiến tranh Việt Nam”* (China and the Vietnam War)

Bản tin BBC ngày 21-4-2022. Trung Quốc, từ tháng 6 năm 1965 đến tháng 8 năm 1973, đã điều động tổng cộng hơn 320.000 binh sĩ thuộc các quân chủng phòng không, công binh, đường sắt, rà phá bom mìn và hậu cần để thực hiện các nhiệm vụ phòng không, xây dựng, rà phá bom mìn và đảm bảo hậu cần ở miền Bắc Việt Nam. [Đây là con số vừa được đài phát thanh China Radio International](#) của Trung Quốc, ban tiếng Việt, ghi nhận trong một bài báo đăng ngày 20-4-2022.

chống tập đoàn Việt gian Cộng Sản độc tài, bắt nạt hại dân bán nước. Một cuộc cách mạng dân tộc dân chủ sẽ chuyển đổi lịch sử trong nay mai và mà thắng lợi cuối cùng chính là của dân tộc Việt Nam.

## **5. CHIẾN TRƯỜNG VIỆT NAM ĐỐI ĐẦU GIỮA CỘNG SẢN VÀ TƯ BẢN KHIẾN SINH LỰC CỦA DÂN TỘC BỊ TIÊU HAO TRẦM TRỌNG.**

Trước đây, chúng ta bị bộ máy tuyên truyền của Cộng sản lừa dối rằng lực lượng đồng minh Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Phi Luật Tân, Thái Lan và Đại Hàn đến Việt Nam để chống lại một nước nhỏ bé là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và nhân dân miền Nam Việt Nam. Thế nhưng, sau hơn 30 năm, chúng ta mới biết cả Liên Xô, Trung Cộng lẫn Bắc Triều Tiên đều tham chiến ở Việt Nam. Việt Nam trở thành chiến trường giữa 2 khối Cộng Sản và thế giới tự do. Nói cách khác, đây là cuộc chiến tranh xâm lược của Cộng sản miền Bắc xâm chiếm miền Nam Tự do. Sự thật lịch sử này được Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố như sau:

*“Trong giai đoạn giúp Việt Nam chống Mỹ, nhân dân Trung Quốc đã vì Việt Nam mà đóng góp không biết bao nhiêu tài lực, nhân lực, vật lực, pháo binh, công binh, nhân viên đường sắt, nhân viên thư tín, hải quân, không quân, hậu cần vận tải. Từ năm 1950 đến năm 1978, Trung Quốc đã viện trợ cho Việt Nam hơn 200 tỷ mỹ kim, trong đó 93% là viện trợ không hoàn lại, đó là chưa kể xương máu mà 1446 chiến sỹ đã hy sinh, 4200 người trọng thương... những hy sinh đó tuyệt đối không thể tính được bằng tiền...”*

*Hơn 300.000 lính Hồng quân Trung Quốc ở Việt Nam trong hơn 3 năm 9 tháng đấu tranh. Tác chiến đối không 2153 lần, bắn rơi 1707 máy bay Mỹ, bắt sống 42 phi công Mỹ, viện trợ Việt Nam xây dựng Hải Phòng, Hòn Gai, các thành phố duyên hải và xây dựng hệ thống phòng ngự ở tam giác châu thổ sông Hồng, tu sửa và xây dựng các tuyến đường huyết mạch, sân bay, tuyến đường sắt Đông Tây, mở đường trên biển chuyên chở vũ khí vào miền Nam và chi viện cho đường mòn Hồ Chí Minh. Từ năm 1950 đến năm 1978, Trung Quốc đã viện trợ cho Việt Nam hơn 200 tỷ mỹ kim, trong đó 93% là viện trợ không hoàn lại, đó là chưa kể xương máu mà 1446 chiến sỹ đã hy sinh, 4200 người trọng thương... những hy sinh đó tuyệt đối không thể tính được bằng tiền”.*<sup>9</sup>

Gần đây, chúng ta mới biết được là các đơn vị phòng không Liên Xô và phi công Bắc Hàn cũng tham dự cuộc chiến tranh Việt Nam. Cựu Trung Tướng Yevgeni Antonov, nguyên trưởng đoàn cố vấn quân sự của Liên Xô tại Việt Nam tiết lộ rằng Liên Bang Xô Viết đã gửi một trung đoàn phòng không với đầy đủ vũ khí và trang bị sang Việt Nam tham chiến và 13 người lính phòng không Liên Xô đã chết trên chiến trường miền Bắc. Trung đoàn phòng không Liên Xô đã bắn rơi những chiếc máy bay Mỹ đầu tiên trên bầu trời Hà Nội, kể cả chiếc chiến đấu cơ A-4 Skyhawk của Thượng

Nghị Sĩ John McCain. Theo tiết lộ của cựu Trung Tướng Yevgeni Antonov, chỉ huy lực lượng phòng không Liên Xô tại Việt Nam từ năm 1969 đến năm 1970 thì Việt Nam là một phòng thí nghiệm cho vũ khí Liên Xô để chuẩn bị cho việc máy bay Mỹ và NATO oanh tạc vào nội địa Liên Xô trong trường hợp có chiến tranh giữa hai khối sau này.

Sự thật lịch sử đã chứng minh rằng cuộc chiến Việt Nam là cuộc chiến tranh ý thức hệ giữa 2 phe Cộng sản và Thế giới Tự do, cuộc chiến của Cộng sản miền Bắc xâm lược miền Nam Tự do. Chính Hồ Chí Minh, cán bộ của Cộng Sản quốc tế đã đưa dân tộc vào cuộc chiến tranh ý hệ, hy sinh xương máu của hàng triệu người dân lành vô tội để bành trướng chủ nghĩa Cộng sản xuống toàn cõi Đông Dương. Sinh lực của dân tộc bị tiêu hao trầm trọng, hàng triệu người dân vô tội hy sinh, đất nước nghèo nàn, tan hoang đổ nát, lòng người ly tán hờn căm uất hận. Cái gọi là thống nhất đất nước chỉ là sự xâm lăng của bạo lực và hận thù khiến dân tộc Việt Nam ly tán, hàng triệu người phải bỏ nước ra đi tìm tự do, hàng trăm ngàn người đã vùi thân dưới lòng biển cả. Cộng sản Việt Nam đã phơi bày bản chất độc tài dã man trả thù, hành hạ đày đọa gần 1 triệu quân dân cán chánh Việt Nam Cộng Hòa khiến hàng chục ngàn người bị chết vì đói khát bệnh tật trong các trại tù gọi là “Cải tạo” cùng với biện pháp đổi tiền, đánh tư bản mại sản, bắt đi kinh tế mới để tước đoạt tài sản của nhân dân... Cộng sản Việt Nam tuyên truyền rằng đã “Thống nhất được đất nước” nhưng thực tế đã chứng minh rằng cái gọi là giải phóng miền Nam là một tội ác, đã để lại trong lòng dân tộc một sự phân ly ngăn cách không gì có thể hàn gắn được.

## **6. NGUYÊN NHÂN KHIẾN VIỆT NAM CỘNG HÒA XỤP ĐỒ**

Miền Nam Việt Nam theo chế độ dân chủ nên dẫn tới tình trạng tự do thái quá, đảo chính chính lý liên tục khiến nội tình suy yếu. Trước áp lực của dư luận TT Nguyễn văn Thiệu phải từ chức bàn giao cho Phó TT Trần Văn Hương rồi quốc hội thân cộng lại áp lực khiến TT Trần văn Hương phải trao quyền cho Dương văn Minh. Cuối cùng Dương văn Minh tuyên bố đầu hàng ngày 30 tháng tư năm 1975.

Một biến cố khác xảy ra đã tác động trực tiếp vào sự suy vong của miền Nam Việt Nam. Ngày 6 tháng 10 năm 1973, Khối Ả Rập bất ngờ tấn công Do Thái đang cử hành Lễ Đền tội “Yum Kippur”. Quân Do Thái bị thảm bại nên Tổng Thống Nixon cho thiết lập cầu không vận tiếp liệu cho Do Thái. Do Thái phản công, sau hơn 3 tuần, khối Ả rập phải ký hiệp định đình chiến. Sự ủng hộ của Hoa Kỳ cho Do Thái khiến khối Ả Rập tức giận, OPEC quyết định giảm mức sản xuất khiến giá dầu thô tăng gấp 4 lần đồng thời các nước Abu Dhabi, Libya, Saudi Arabia, Algeria và Kuwait cấm vận, cắt đứt dầu hỏa xuất cảng sang Hoa Kỳ. Chính phủ Nixon phải áp dụng chính sách khác



khổ nên nên người dân bất mãn và Việt Nam Cộng Hòa chịu hậu quả trầm trọng của cuộc chiến này.

Quân viện của Hoa Kỳ cho Việt Nam Cộng Hòa tài khóa 1972-1973 là 2,1 tỷ dollars, sau khi Hoa Kỳ bị cấm vận dầu lửa, quân viện giảm xuống còn 1 tỷ 2 và tài khóa 1974-1975 là 1 tỷ. Tháng 8 năm 1974, mức chuẩn chi 1 tỷ cho Việt Nam Cộng Hòa bị cắt xuống còn 700 triệu dollars. Khi Tổng Thống Nixon xin quốc hội viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa thì quốc hội chỉ chuẩn chi 313 triệu Dollars. Như vậy, quân viện cho Việt Nam Cộng Hòa từ 2,1 tỷ bị cắt 1,4 tỷ được chuyển sang cho Do Thái nên quân viện Do Thái tăng lên 1,5 tỷ nên chỉ còn viện trợ 700 triệu cho năm 1974 rồi rút xuống còn 313 triệu dollars. Trong khi đó, tình hình chiến sự ngày một gia tăng với sự xâm nhập ồ ạt binh sĩ và vũ khí của quân Cộng Sản mà theo phúc trình của Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì số đạn tồn kho sẽ hết vào tháng 6 năm 1975 nên chỉ còn đủ cung ứng được từ 30-45 ngày. Trong khi đó, khối Cộng sản Liên Xô và Trung Cộng lại viện trợ tối đa cho Cộng sản Bắc Việt thì sự sụp đổ của Việt Nam là không thể tránh khỏi.

Ngày 26 tháng 2 năm 1975, Tổng Thống Ford gửi thư cho Tổng Thống Thiệu gợi ý về việc điều đình để có 1 giải pháp chính trị “... *Chúng tôi tiếp tục tin tưởng rằng việc thực thi hiệp định Paris, cùng các cuộc điều đình trực tiếp giữa các phe phái Việt Nam, là con đường nhanh nhất, hữu hiệu nhất để chấm dứt cuộc đổ máu tại Việt Nam...*”. Cuối cùng, ngày 13 tháng 3 năm 1975, đảng Dân chủ chiếm đa số tại thượng viện và Hạ viện bỏ phiếu cho một nghị quyết chống bất cứ viện trợ nào thêm cho Việt Nam. Trước thực trạng đó, Tổng Thống Thiệu đã phải quyết định “Tái phối trí” lực lượng vì không còn đủ khả năng phòng thủ diện địa nữa. Ngày 15 tháng 3 năm 1975, cuộc di tản chiến thuật từ Pleiku tạo nên một bầu không khí hoang loạn của quân dân cán chánh Việt Nam Cộng Hòa. Do áp lực của quốc hội thân cộng, Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu bàn giao chính quyền cho Phó Tổng Thống Trần văn Hương rồi Tổng Thống Trần văn Hương bàn giao cho Đại Tướng Dương văn Minh mở đầu cho sự sụp đổ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa ngày 30 tháng 4 năm 1975 trong sự tiếc nuối của hàng chục triệu Quân Dân Cán Chánh miền Nam Việt Nam.

Nhìn lại cuộc chiến chúng ta thấy trong 4 năm đầu của TT Nixon (1969-1972), thượng viện Mỹ đã biểu quyết tổng cộng 80 lần (trung bình 5 lần mỗi tam cá nguyệt) để trói tay hay cấm đoán Nixon trong các quyết định đánh CSBV, hay đòi hỏi Nixon phải chấm dứt chiến tranh, rút Mỹ ra khỏi Nam VN. Truyền thông báo chí và điện ảnh được phong trào phản chiến tài trợ đã chiếu những cảnh ghê rợn của chiến tranh trên TV của mỗi gia đình Mỹ mỗi bữa cơm tối, trước hình ảnh của cả chục ngàn thanh niên Mỹ về Mỹ bằng hòm gỗ phủ cờ hoa, hàng trăm ngàn bị thương, trước những bài báo phóng sự miệt thị, bôi bác miền Nam VN, trước những hình ảnh như sư tử thiêu, tướng VNCH bắn tù binh VC, cô bé trần truồng chạy tránh bom napalm, cả trăm đàn bà và trẻ con bị lính Mỹ giết tại Mỹ Lai,... trong khi ‘ánh sáng cuối đường hầm’ không thấy

đầu, dân Mỹ thay đổi quan điểm về cuộc chiến. Đảng Dân Chủ từ ủng hộ triệt để thời Kennedy chuyển qua chống đối triệt để dưới thời Nixon trong đó có Bill Clinton, J Kerry và đặc biệt Joe Biden hoạt đầu vận động tranh cử với chiêu bài gọi là ‘chống chiến tranh’, nhưng thực tế là bỏ miền Nam vào tay CSBV bằng mọi giá bất kể hậu quả cho người dân Việt Nam.

Trong hai năm đầu, TT Nixon cố gắng bằng mọi cách chặn đứng những vi phạm hòa ước thô bạo này của CSBV. Nhưng mọi cố gắng của TT Nixon đều bị phe Dân chủ nắm đa số trong thượng viện chống đối kịch liệt và ngăn cản tối đa, liên tục biểu quyết trối tay Nixon. Từ luật cấm đánh qua Căm Pu Chia tới cấm thả bom Lào, tới cấm đánh bom Bắc Việt,... Trong tất cả những biểu quyết trối tay Nixon đó, tân thượng nghị sĩ Joe Biden đã không vắng mặt bất cứ một lần nào. Luôn luôn có mặt để biểu quyết chống mọi nỗ lực cứu miền Nam của Nixon, kể cả tất cả mọi biểu quyết cắt giảm viện trợ quân sự hay cả kinh tế cho VNCH. Việc cắt viện trợ của đảng Dân Chủ khiến Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ trong 55 ngày, đồng thời thượng nghị sĩ Biden đã chống lại việc chi bất cứ một xu nào cho việc di tản và tái định cư dân ta trên đất Mỹ nên chúng ta không thể nào quên được bộ mặt thật phản bội của J Biden.

## **7. SỨ MẠNG CỦA GIỚI TRẺ VIỆT NAM**

Đất nước Việt Nam của chúng ta sau ngày 30-4-1975 với sự thống trị của tập đoàn Việt gian Cộng Sản là một chuỗi những tang thương mất mát, lòng người ly tán, nghèo nàn lạc hậu, đất nước mất dần vào tay Tàu Cộng. Bên cạnh những mất mát đó, điều kiện khách quan của lịch sử khiến hàng triệu đồng bào phải rời bỏ quê hương ra đi tỵ nạn trên khắp thế giới. Sau hơn 45 năm đồng bào Việt Nam cư trú tại Hải ngoại đã lên tới gần 5 triệu người Việt Nam với số lượng trí thức chuyên viên giỏi nhất và nhiều nhất thế giới. Tinh thần hiếu học cùng với ý chí tiến thủ, con em của chúng ta đã thành đạt và đã đóng góp rất nhiều với những quốc gia sở tại như những công dân danh dự của nước này.

Điều kiện khách quan của lịch sử cũng đã tạo cho Việt Nam chúng ta có những người Mỹ gốc Việt, người Nga gốc Việt, người Nhật gốc Việt, người Đức gốc Việt, người Anh gốc Việt, người Pháp gốc Việt... người Việt chúng ta, ngôn ngữ của chúng ta trải ra khắp thế giới. Với sức sống vô biên, dân tộc Việt Nam chúng ta đã thành hình một Siêu Quốc Gia “ĐẠI VIỆT NAM SIÊU BIÊN CƯƠNG” trải dài trên toàn thế giới. Với truyền thống yêu nước thương nòi của người Việt khắp nơi trên thế giới mặc dù sinh sống ở đâu lòng vẫn hướng về tổ quốc, về quê hương đất nước Việt Nam vẫn xây quần tụ hội trong tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong các hội đoàn, đoàn thể, dưới mái nhà Việt Nam trong các hội Đồng hương tại mỗi quốc gia, mỗi tiểu bang, mỗi quận hạt thành phố. Sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ, những người Việt Nam yêu nước sẽ trở về mang theo tài sản, vốn tri thức để đóng góp tài năng trong công cuộc kiến quốc và

hưng quốc Việt Nam. Thế hệ trẻ sẽ ở lại hội nhập vào dòng chính của đất nước, quê hương thứ hai sau Việt Nam. Tất cả sẽ tạo nên một sức mạnh Việt Nam tiềm tàng, một Việt Nam siêu biên cương chắc chắn sẽ đóng góp hết sức to lớn trong công cuộc kiến thiết quốc gia và phục hưng quốc gia Đại Việt Nam trong tương lai.

Chúng ta phải làm sao xứng đáng với tiền nhân, chúng ta phải làm gì để không hổ thẹn với hồn thiêng sông núi, với anh linh của những anh hùng liệt nữ Việt Nam. Chúng ta hãnh diện được làm người Việt Nam thuộc một đại chủng lớn của nhân loại để ngang cao đầu sánh vai cùng các cường quốc trong thiên niên kỷ thứ ba của nhân loại. Chính niềm tự hào dân tộc sẽ thôi thúc lòng yêu nước của toàn thể đồng bào Việt Nam chúng ta, nhất là thế hệ trẻ trong nước và Hải ngoại quyết tâm làm một cuộc cách mạng Dân tộc Cứu Quốc.

Đất nước Việt Nam đang bước qua một khúc quanh lịch sử quyết định sự sống còn của dân tộc nếu toàn thể đồng bào Việt Nam trong nước không đứng lên đáp lời sông núi trên toàn quốc đồng loạt xuống đường đấu tranh giải thể bạo quyền, giành lại dân chủ tự do và quyền sống làm người, quyền làm chủ đất nước. Chúng ta được may mắn sinh sống trên một quốc gia dân chủ tự do, được hưởng quyền sống làm người, hành xử quyền của một công dân trong hơn 90 triệu đồng bào Việt Nam chúng ta sống dưới sự cai trị khắc nghiệt của chế độ Cộng sản toàn trị tước đoạt mọi quyền tự do căn bản của một con người, thậm chí xem mạng sống của người dân như cỏ rác, như súc vật không hơn không kém... Nước Việt Nam của chúng ta dưới sự thống trị của tập đoàn Việt gian hại dân bán nước chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, trên thực tế đã và đang là một khu tự trị của đế quốc mới Trung Cộng.

Thượng viện Tiểu bang California Hoa Kỳ vừa thông qua quyết nghị SCR 7 lịch sử “Tuởng niệm 44 năm ngày cộng sản xâm chiếm miền Nam Việt Nam và quyết nghị tháng 4 năm 2019 là “Black April-Tuởng Niệm Tháng Tư Đen”. Nội dung bản Nghị quyết ghi rõ “Ngày 30 tháng 4 năm 2019 đánh dấu 44 năm ngày Cộng sản Việt Nam xâm chiếm miền Nam VN. Điều quan trọng là chúng ta không bao giờ quên thảm kịch Black April-Tháng Tư Đen này và nhận thức được mối quan tâm hàng đầu hiện nay của những người Mỹ gốc Việt - Nhân quyền, tự do tôn giáo, dân chủ và đấu tranh chống lại nguy cơ đất nước Việt Nam bị xâm lược. Chính vì vậy, mục đích đầu tiên của giới trẻ Việt Nam ở Hải ngoại là phải “**TRANH ĐẤU CHO NHÂN QUYỀN, DÂN QUYỀN CHO TOÀN THỂ ĐỒNG BAO VIỆT NAM TRONG NƯỚC**”, Vận động chính giới các nước mình đang sinh sống lên tiếng bảo vệ các tù nhân lương tâm, thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa Việt Nam, giải thể bạo quyền Cộng sản.

Tập đoàn Việt gian Cộng sản đang cầm quyền không được toàn dân bầu ra trong một cuộc bầu cử dân chủ tự do, nhà cầm quyền áp đặt người dân phải tuân theo chủ nghĩa Cộng sản vô thần, phi nhân phản dân tộc đang sát nhập đất nước chúng ta vào lãnh thổ của đế quốc mới Trung Cộng. Trước đại họa mất nước, sứ mạng lịch sử của

thanh niên sinh viên giới trẻ quốc nội và Hải ngoại, tương lai của đất nước là phải kết hợp thành “MỘT PHONG TRÀO TOÀN DÂN CỨU NƯỚC” để quyết tâm hoàn thành một cuộc cách mạng Dân tộc Cứu Quốc và kế tiếp là cuộc cách mạng dân tộc kiến quốc để hưng quốc... Yêu cầu lịch sử đặt ra cho giới trẻ tại Hải Ngoại mà điều kiện khách quan của lịch sử đã tạo cho dân tộc chúng ta một thế hệ trẻ có đầy đủ tri thức thời đại để hoàn thành “MỘT CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC KỸ THUẬT SIÊU VƯỢT”, đưa đất nước chúng ta bước lên sánh vai cùng các cường quốc trong thiên niên kỷ thứ ba của nhân loại.

Trước mắt, chúng ta phải hội nhập vào dòng chính trên các lãnh vực từ khoa học kỹ thuật tới văn hóa xã hội, từ kinh tế tới chính trị như cộng đồng Do Thái để trở thành những dân biểu nghị sĩ đóng góp công sức xây dựng quốc gia sở tại, đồng thời không quên yểm trợ cho quê hương Việt Nam của chúng ta như cộng đồng Ba Lan lưu vong đã làm để giải thể bạo quyền Cộng sản.

Thời đại của chúng ta là thời đại của cách mạng truyền thông với không gian mạng internet toàn cầu mà giới trẻ Ai Cập đã vận dụng Facebook, twitter để chuyển đổi lịch sử. Chính vì vậy, nhiệm vụ trước tiên mà giới trẻ chúng ta phải làm là xây dựng từng nhóm liên kết, một Câu Lạc Bộ của những công dân Mỹ gốc Việt để trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau cùng nghiên cứu tạo thành một “Think tank” tác động đến chính tình Hoa Kỳ, yểm trợ thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Mặt khác phải xúc tiến thành lập một nhóm Liên Kết quốc nội Hải ngoại để cùng nhau trao đổi kiến thức góp phần nâng cao dân trí, chấn hưng dân khí, phục hồi hào khí Việt để cứu quốc và phục hưng Đại Việt Nam.

Giới trẻ Việt Nam đã và đang đóng góp nhiều phát kiến, nhiều thành quả vượt bực trong các quốc gia trên toàn thế giới, yêu cầu của chúng ta đặt ra là phải thành lập Phong trào, một “LỚP NGƯỜI TRẺ” tại các nước, tại mỗi tiểu bang, mỗi thành phố lớn. Đồng thời chúng ta tổ chức một Biệt đoàn Văn nghệ Đấu tranh do ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh, ca nhạc sĩ Đình Đại Thu Sương, ca nhạc sĩ Nguyễn Văn Thành, Hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa... đi khắp các nơi phát động Phong Trào Toàn Dân Cứu Nước chắc chắn sẽ được sự ủng hộ nhiệt tình của đồng bào Việt Nam ở Hải ngoại. Chúng ta sẽ thành lập một Quỹ Cứu Quốc do các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo cùng vận động giám sát để yểm trợ cho các tù nhân lương tâm, các nhà đấu tranh dân chủ và đồng bào dân oan trong nước như cộng đồng lưu vong Ba Lan đã thực hiện để cứu dân cứu nước.

Hồn thiêng sông núi, anh linh của anh hùng liệt nữ sẽ phù trợ cho chúng ta trong sứ mạng cứu dân cứu nước này. Đồng bào Hải ngoại quyết tâm đoàn kết, yểm trợ Quốc nội, Diệt kẻ Nội thù, chống quân Tàu Cộng xâm lược. Nếu mỗi con dân đất Việt ở hải ngoại chỉ ủng hộ quỹ Cứu Nước 1 dollar, chúng ta sẽ có ngân khoản 4 triệu dollars chưa kể các mạnh thường quân yêu nước sẽ ủng hộ. Hành động vì dân vì nước này sẽ

lưu danh trong sách sử đến muôn đời. Giới trẻ trong nước phải vận dụng tối đa phương tiện messenger ... để vận động các nhóm truyền thông, mỗi nhóm 10 người, mỗi người xây dựng phát triển 10 bạn bè thân hữu đồng chí hướng để thông báo mục tiêu tranh đấu đại họa mất nước, đặc khu nhượng địa, luật an ninh mạng, nạn ô nhiễm môi trường Fomosa, nạn chiếm đoạt đất đai nhà cửa của đồng bào dân oan... Đặc biệt giới trẻ chúng ta phải phát động các cuộc đấu tranh bảo vệ đời sống thiết thực của người dân như vật giá lên cao, tăng giá xăng dầu, Xây dựng đường cao tốc Bắc Nam, nạn sách nhiễu tình dục học sinh, nạn bạo hành ở trường học, vấn đề phòng chống Virus Vũ Hán...

Kinh nghiệm của cuộc tổng biểu tình 16 tháng 10 năm 2018 cho chúng ta một bài học là nếu chúng ta nhấn tin vận động các nhóm theo cấp số nhân tăng lên tới hàng triệu người, thông báo địa điểm tập hợp, linh hoạt thay đổi địa điểm để an ninh Cộng sản không kịp trở tay đối phó và một khi có số lượng đông đảo đồng bào tham gia xuống đường đồng loạt cùng một ngày giờ, đồng loạt trên cả nước thì bạo quyền sẽ quỳ gối đầu hàng... và lịch sử sẽ bước sang một trang mới xán lạn huy hoàng...

Toàn thể đồng bào trong nước và Hải ngoại cùng nắm chặt tay nhau, muôn người như một cùng đứng lên đáp lời sông núi để cứu quốc và hưng quốc, tô điểm giang sơn gấm vóc, xứng danh ngàn năm dòng giống Lạc Hồng. Với sức sống vô biên của người Việt Nam chúng ta, với “Đại Nghĩa Cao cả” của Hào khí Diên Hồng-Tây Sơn Thời Đại, chúng ta nguyện làm hết sức mình, quyết tâm tranh đấu thúc đẩy tiến trình dân chủ, giải thể bạo quyền đề:

Tổ Quốc Việt Nam Trường Tồn  
Dân Tộc Việt Nam bất diệt  
Đất nước Việt Nam Phú Cường  
Nhân dân Việt Nam sung túc an lạc.

## Phạm Trần Anh

**Kính mời đọc thêm những bài khác của tác giả tại:**  
<http://www.vietnamvanhien.org/phamtrananh.html>

[www.vietnamvanhien.net](http://www.vietnamvanhien.net)

